

# BẢO TÀNG VỚI TUỔI TRẺ

(Trích bài phát biểu của ông Chu Shiu - Kee (Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Việt Nam) tại Hội thảo khoa học: "Bảo tàng với công tác giáo dục học sinh", tổ chức tại Hà Nội, ngày 18/5/2006)\*

CHU SHIU - KEE

*Thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý vị!*

Tôi rất vui mừng được có mặt tại đây sáng nay để kỷ niệm và tham gia chương trình Hội thảo với chủ đề *Bảo tàng với công tác giáo dục cho học sinh* để kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng. Tôi xin thay mặt Tổng Giám đốc UNESCO - Ngài Koichiro Matsuura, và đại diện các đồng nghiệp có mặt tại đây hôm nay, xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng nhất từ UNESCO và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác phát huy các hoạt động văn hóa và bảo tàng.

Kể từ phiên họp Đại Hội đồng lần thứ 12 của Hội đồng Bảo tàng Quốc tế tại Matxcova vào năm 1977, Ngày Quốc tế Bảo tàng đã được công nhận và tổ chức hàng năm trên toàn thế giới với tinh thần: "Bảo tàng là một phương tiện quan trọng để thúc đẩy giao lưu văn hóa, làm giàu thêm các nền văn hóa và phát triển sự hiểu biết, hợp tác và hòa bình giữa các dân tộc". Trong nhiều năm qua, chúng tôi vui mừng ghi nhận những đóng góp của Hội đồng Bảo tàng Việt Nam trong việc thúc đẩy vai trò của bảo tàng, với tư cách là một cơ quan phục vụ xã hội và vì sự phát triển của xã hội.

Ngày Quốc tế Bảo tàng năm nay được tổ chức với chủ đề: *Bảo tàng với tuổi trẻ*. Chủ đề này được chọn nhằm nâng cao nhận thức trong việc làm thế nào để thế hệ trẻ có thể tham gia để xác định lại sứ mệnh và cách thức hoạt động của các tổ chức bảo tồn di sản trong thế kỷ XXI, và trong việc làm thế nào để các bảo tàng có thể đóng góp vào việc xây dựng xã hội tương lai, đặc biệt là thông qua việc giao tiếp với các bạn trẻ.

Ngài Alissandra Cumins, Chủ tịch Hội đồng Bảo tàng thế giới đã nhấn mạnh: "Bảo tàng có thể làm được nhiều việc bằng cách xác định những quan tâm cụ thể của các bạn trẻ trong cộng đồng mà nó phục vụ và làm cho những hiểu biết về bảo tàng trở nên dễ dàng tiếp cận đối với các bạn trẻ. Bằng cách này, các bảo tàng có thể xây dựng sự hiểu biết dựa trên việc tích lũy kiến thức về thế giới và hoạt

động như một trung tâm giao lưu và đối thoại. Các bạn trẻ có cái nhìn tươi mới đối với sự vật hiện tượng diễn ra trên thế giới. Bảo tàng chính là tấm gương của thế giới mà chúng ta đang sống".

Trong số hai triệu thành viên của Hiệp hội Những người bạn của Bảo tàng thế giới, ngày càng có nhiều những thành viên có độ tuổi dưới 35. Tuổi trẻ đang tạo nên một thế hệ các chuyên gia bảo tàng mới, một thế hệ khách tham quan bảo tàng mới cho một thế hệ bảo tàng mới. Các chuyên gia bảo tàng trẻ tuổi đang tạo nên những hình thức hoạt động mới mẻ cho bảo tàng, những phương pháp mới để bảo tàng giới thiệu các giá trị của di sản đối với khách tham quan và làm tăng thêm giá trị của các bộ sưu tập tại bảo tàng với việc làm chúng phù hợp hơn với thế giới đang biến đổi từng ngày. Những bạn trẻ đến với bảo tàng với những nhu cầu luôn thay đổi, họ tìm kiếm kiến thức, thông tin và "câu trả lời" cụ thể cho lứa tuổi của họ và cho những vấn đề mà họ gặp phải trong xã hội ngày nay. Những sự tiếp xúc này đã đóng góp và thúc đẩy hơn nữa sự tiến bộ và phát triển của các bảo tàng hôm nay và ngày mai.

Tại Việt Nam, vai trò của các bạn trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các di sản có tiềm năng to lớn đối với sự phát triển của đất nước. Tôi tin rằng, các bạn, những bảo tàng của Việt Nam sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc phát triển và thực hiện ý tưởng là làm cho các bảo tàng phản ánh, đề cập và cổ vũ cho vai trò tuổi trẻ trong những hoạt động nhằm hoàn thành sứ mệnh này.

Tôi xin chúc Hội thảo thành công tốt đẹp, và tôi hy vọng, Hội thảo sẽ mở ra cho quý vị những sáng kiến, những hướng đi để đối mặt với những thách thức và cơ hội khi quý vị trở về bảo tàng của mình./

C.&K